

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 45 (วันที่ 18 - 24 ธ.ค. 2565)

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคmelioidosis (Meliodosis) ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ธ.ค. 65 มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 3135 ราย พบผู้เสียชีวิต 54 ราย เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.45 กลุ่มอายุที่ผู้ป่วยสูงสุดคือ อายุ 55-64 ปี รองลงมาคือ อายุมากกว่า 65 ปี และอายุ 45 - 54 ปี ตามลำดับอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 5 จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และบุรีรัมย์ รวมถึงยังพบผู้ป่วยประปราย ในจังหวัดเขตภาคใต้เช่นกัน



กรมควบคุมโรค
Office design co.,ltd.
★★★★★

FREE

หน้า 1/2

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส (Meliodosis) มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากเป็นฤดูเกี่ยวข้าวในหลายพื้นที่ จากสถิติผู้ป่วยที่มารับการรักษา พบว่าประมาณร้อยละ 75 ของคนไข้มาโรงพยาบาลในช่วงหน้าฝน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงหว่านข้าวทำนาในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม และ 2) ช่วงเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคม - ธันวาคม

โรคเมลิออยโดสิส เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia pseudomallei* มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม พบได้ในดินและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเชื้อชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนังหรือการสัมผัสดินและน้ำที่มีเชื้อเป็นเวลานาน รวมถึงการกินและการหายใจ สามารถแสดงอาการหลังจากติดเชื้อ 1-21 วัน หรือบางรายอาจนานเป็นปี อาการมีความหลากหลายไม่จำเพาะ เช่น หากติดเชื้อทางผิวหนังจะมีอาการเจ็บ บวม มีแผลเปื่อยสีขาวยาวเทาและอาจเป็นหนอง หากติดเชื้อที่ปอดที่เกิดจากการสูดดมหรือผ่านกระแสเลือด อาจทำให้ปอดอักเสบและทำให้มีฝีหนองในปอดได้ โดยอาการที่ปรากฏให้เห็นมีตั้งแต่หลอดลมอักเสบชนิดไม่รุนแรงไปจนถึงอาการของโรคปอดบวมชนิดรุนแรง

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคเมลิออยโดสิส (Meliodosis) ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง หรือชุดลุยน้ำ หลังเสร็จภารกิจให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่
2. หากมีบาดแผล ควรรีบทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท
3. รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

